



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งประธานชุมชนโปรงอรุณ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชนขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนย่อย และประธานชุมชนโปรงอรุณได้ขอลาออกจากการเป็นประธานชุมชน ซึ่งทำให้คณะกรรมการชุมชนโปรงอรุณหมดวาระลง นั้น

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและการดำเนินการ คณะกรรมการชุมชนย่อย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานชุมชนโปรงอรุณ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ดังนี้

กำหนดวันรับสมัครการเลือกตั้ง

วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ยกเว้นแว่นสายตาสายขนาด ๘ X ๑๓.๕ ซม. โดยประมาณ จำนวน ๖ รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน และการดำเนินการคณะกรรมการชุมชนย่อย พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งกำหนด หมายเลขผู้สมัครเรียงลำดับ โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี , ที่ทำการชุมชนโปรงอรุณ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้รับรองคุณสมบัติด้วยตนเอง

การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและที่ทำการชุมชนโปรงอรุณ

/กำหนดวัน...

(๒)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง

ชุมชนร่วมใจ วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ที่ทำการชุมชนโปร่งอรุณ - ถนนอมจิตร

การขอเพิ่ม - ถอนรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่ม - ถอนรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในเวลาราชการที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
หรือขอเพิ่ม - ถอนรายชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้งของชุมชนโปร่งอรุณ โดยผู้ยื่นคำร้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร
ประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ยื่นพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

การคัดค้านผลการเลือกตั้ง

ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องขอคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานชุมชนได้ ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชน

อนึ่ง หากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๓

(นายบุญเกิด พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี